



ที่ อด ๘๕๕๑๑ /

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
ถนนห้วยเก็ง-ท่ายม อำเภอนองแสง  
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๔๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน ๓ , ๔ , ๕ , ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอนองแสง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงขอความร่วมมือมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗) ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชื่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

กองสวัสดิการสังคม ฯ

โทร. ๐-๔๒๑๓ - ๔๔๑๑ ต่อ ๒๙

โทร ๐๙๕๘๔๐๖๗๖๖





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนมกราคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงขอประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยเป็นผู้เกิดก่อน ๑ กันยายน ๒๕๐๗ สำหรับในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนตำบลแสงสว่าง และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา เข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนตำบลแสงสว่าง แต่ยังไม่ได้อื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ที่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุติดต่อยื่นแบบขอลงทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ประกาศ โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑.๑ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตามทะเบียนบ้าน

(๓) มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ขั้นตอนการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒.๑ กำหนดการรับลงทะเบียน

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและให้ยื่นคำขอ ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเดือนมกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๒.๒ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน ดังนี้

- (๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
- (๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
- (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาหนองแสง ชื่อบัญชีผู้สูงอายุ พร้อมสำเนา

๓. สิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้ อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปีได้รับเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ปีได้รับเบี้ยยังชีพ ๘๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จะจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาหนองแสง

๔. วิธีดำเนินการกรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา

ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไปนั้น ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาใหม่

๕. การประกาศรายชื่อ

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยท่านสามารถมาตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านตามที่ท่านมีชื่อตามทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้น ๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเช่อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง